

# Tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Indonesia

00:28 23/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 22/4, tại Hà Nội, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia nhân dịp sang thăm và làm tại Việt Nam.**

Tại buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia tới thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024). Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Vai trò của báo chí hai nước rất quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia, dân tộc.



*Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta ông Sihono trao đổi tại buổi hội đàm.*

Chuyến thăm của đoàn là dịp để thảo luận về giải pháp, phương thức tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước. Trong đó cần tăng cường thiết lập mối quan hệ trực tiếp, hỗ trợ kỹ thuật lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ mô hình áp dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Đồng thời, hai bên tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình một cách tốt nhất để thúc đẩy sự đồng thuận trong hoạt động báo chí giúp người dân hai quốc gia có thể hiểu đúng về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về hoạt động hợp tác giữa các cơ quan báo chí Việt Nam - Indonesia, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI) cũng đã có thỏa thuận hợp tác với nhau từ năm 2014. Với sự hiện diện của đại diện của Đài RRI tại đây, hai bên sẽ làm việc với nhau tích cực và có sự trao đổi thường xuyên hơn nhằm cụ thể hóa những điều khoản của thỏa thuận hợp tác, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.



*Tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ giữa hai Hội Nhà báo Việt Nam - Indonesia.*



Cũng tại buổi làm việc, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Indonesia đã có những trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề đang được quan tâm, trong đó có vấn đề tự do báo chí, về những thách thức, cơ hội của báo chí trong môi trường truyền thông số, về sử dụng mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí - truyền thông...



*Hội Nhà báo hai nước mong muốn tạo điều kiện cho các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan thông tin đối ngoại của hai nước xuất bản tin tức về hai quốc gia.*

Chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ xây dựng một bảo tàng báo chí là nơi giáo dục cũng như đào tạo các thế hệ nhà báo Indonesia sau này, hy vọng hai bên sẽ có những hợp tác sâu rộng hơn nữa, có cơ hội trở lại Việt Nam để nghiên cứu kỹ hơn, học hỏi nhiều hơn về mô hình Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Lịch sử báo chí Việt Nam gần như tương đồng với báo chí Indonesia, các nhân vật lịch sử, các nhà cách mạng ở Indonesia cũng giống như ở Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ trở thành đối tác tin cậy của Hội Nhà báo Indonesia và chúng tôi sẽ học được nhiều điều từ mối quan hệ tốt đẹp này”, Trưởng đoàn đại biểu báo chí Indonesia bày tỏ.

Kết thúc buổi hội đàm, các đại biểu hai Hội Nhà báo đều chung quan điểm rằng, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa báo chí hai nước trong thời gian tới. Trong đó chú trọng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cử các đoàn công tác báo chí trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa hai Hội Nhà báo. Tạo điều kiện cho các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan thông tin đối ngoại của hai nước xuất bản tin tức về hai quốc gia.



*Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia bày tỏ có cơ hội nghiên cứu kỹ hơn, học hỏi nhiều hơn mô hình Bảo tàng Báo chí Việt Nam, chuẩn bị cho việc xây dựng một bảo tàng báo chí tại Indonesia.*

Trong khuôn khổ Liên đoàn báo chí ASEAN, các nhà báo hai bên cùng hợp tác với nhau trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về mặt nghiệp vụ nhằm tăng cường sức mạnh liên kết để xây dựng (CAJ) trở thành một tổ chức gắn kết, giúp nhau cùng phát triển, góp phần củng cố sự đoàn kết, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa các nhà báo nói riêng, nhân dân trong khu vực ASEAN nói chung.

Với tư cách là thành viên chính thức của Liên đoàn báo chí các nước ASEAN, hai bên cần duy trì và phát huy hoạt động hợp tác trao đổi đoàn cũng như các hoạt động truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng, báo chí Việt Nam và Indonesia nhằm góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.

**Khánh Dương**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tang-cuong-trao-doi-thong-tin-nghiep-vu-giua-hoi-nha-bao-viet-nam-va-hoi-nha-bao-indonesia>